

เชือดครู-บุคลากรศึกษาพันตำแหน่ง 15 ราย พันผิดวินัยร้ายแรง 10 คน ททุจริตแก้คำตอบ-เรียกเงินคนเขาสอบ

นำเสนอเมื่อ : 2 ธ.ค. 2552

จรินทร์"พันอ.ก.ค.ศ.เขตการศึกษา 5 จว.อีสานพันตำแหน่ง 15 คน

**แถมพันวินัยร้ายแรง 10 คน ทำห้สลับ-แก้ไขกระดาษคำตอบ-เรียกเงินผู้เข้าสอบ
เผยแพร่ับแต่งตั้งอีก 2 ผอ.ด้วย**

P { margin: 0px; }

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.นัดพิเศษว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญรับเรื่องร้องทุกข์ ได้เสนอผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกรณีที่ทำเนิการไม่ถูกต้องของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา รวม 5 เขตพื้นที่การศึกษา พนจากตำแหน่งจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้ให้สอบสวนวินัยร้ายแรง 10 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552 ข้อที่ 16 (7) และข้อที่ 17 (7) เนื่องจากขาดการประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, บกพรองต่อหน้าที่หรือประพฤดิเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

"1.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้พ้นจากตำแหน่ง 6 คน และสอบวินัย 5 คน กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย เมื่อปี 2548 โดยแก้ไขกระดาษคำตอบให้กับผู้เขาสอบ

2.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้พ้นจากตำแหน่ง 1 คน และสอบวินัยร้ายแรงกรณีเรียกเงินจากผู้ขอประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

3.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้พ้นจากตำแหน่ง 2 คน และสอบวินัยร้ายแรง 1 คน กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป โดยทำห้สคำตอบในกระดาษคำตอบของผู้เขาสอบ

4.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ศึกษานครราชสีมา เขต 7 ให้พ้นจากตำแหน่ง 2 คน และสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย โดยมีการแก้ไขกระดาษคำตอบ และ

5.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้พ้นจากตำแหน่ง 4 คน และสอบวินัยร้ายแรง 1

คน กรณีเรียกรับเงินจากบุคคลที่สอบขึ้นบัญชีหรือบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยรายละ 1 แสนบาท"
นายจรินทร์ทรา และวา ทั้ง 15 คน โทษจากตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ไม่ใช่การให้ออกจากราชการ
ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

นายจรินทร์ทรา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีเรื่องร้องเรียน ซึ่ง
ก.ค.ศ.ได้มีมติยับยั้งการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอีก 2 กรณี
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจในการจัดการที่ไม่ชอบธรรม ไม่ถูกต้อง
โดยได้ระงับการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี ๒ สุขุมวิท ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
ชลบุรี เขต 1 และยับยั้งการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาศรัค สังกัด สพท.อุดรธานี เขต 4
ซึ่งทาง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญรับเรื่องร้องทุกข์ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผิดหลักเกณฑ์ของ
ก.ค.ศ. และขณะนี้ทาง สพท.ทั้ง 2 เขตพื้นที่ฯ ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1259674900&grpId=00&catid